



Australian Government
Department of Health

การผ่อนคลายข้อจำกัด

ออสเตรเลียได้ประสบความสำเร็จในการ 'ลดความชันกราฟ' และในขณะนี้ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ทั่วประเทศมีจำนวนต่ำมาก

ตอนนี้เราสามารถเริ่มดำเนินการในขั้นตอนอย่างระมัดระวังเพื่อผ่อนคลายข้อจำกัดบางประการที่ได้ช่วยในการจำกัดการแพร่กระจายของไวรัส

วิธีการแพร่เชื้อ COVID-19 มีความแตกต่างระหว่างแต่ละรัฐและดินแดน

คณะรัฐมนตรีแห่งชาติได้เห็นชอบแผนสามขั้นตอนที่จะค่อย ๆ

ยกเลิกข้อจำกัดพื้นฐานในระหว่างตอนนี้และเดือนกรกฎาคมที่ค้ำประกันถึงปัจจัยนี้

แผนดังกล่าวอิงตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการคุ้มครองสุขภาพแห่งออสเตรเลีย

ภายใต้แผนนี้ รัฐและเขตแดนอาจดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตน

ในขณะที่เราก้าวไปสู่การอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียอย่างปลอดภัยจาก COVID (COVIDSafe)

เราทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพและหลักสุขอนามัยที่ดี

การหยุดพักอยู่กับบ้านเวลาที่รู้สึกไม่สบายจะมีความสำคัญมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ถึงแม้ว่าจะไม่สบายเพียงเล็กน้อยก็ตาม

แอปพลิเคชัน COVIDSafe จะช่วยรักษาให้ครอบครัว เพื่อนฝูงและชุมชนปลอดภัยแบบ COVIDSafe

ความสำเร็จในการรักษาสุขภาพ COVIDSafe ของเราในขณะที่มีการผ่อนคลายข้อจำกัดขึ้นอยู่กับเราแต่ละคน

โดยการมีความรับผิดชอบและทำให้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา

เมื่อใดก็ตามที่คุณออกจากบ้าน คิดถึงว่าคุณจะรักษาตัวเอง ครอบครัว เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานให้ปลอดภัยได้อย่างไร

แผน 3 ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ความแน่นอนกับชาวออสเตรเลียมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลาย ๆ เดือนข้างหน้า

สำหรับข้อจำกัดที่สำคัญแต่ละข้อมีขั้นตอนสำคัญสามขั้นในระหว่างตำแหน่งที่เราอยู่นowนี้และที่ที่เราต้องการไปถึง

ขั้นตอนแรกนั้นต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องไม่ดำเนินการเร็วเกินไปจนสูญเสียความได้เปรียบที่เราได้มา ธุรกิจหลาย ๆ แห่งจะเริ่มเปิดบริการอีกครั้งเมื่อเราอนุญาตให้สามารถมีการรวมกลุ่มกันได้สูงสุดถึง 10 คนในบ้านและในชุมชน

ขั้นตอนแรกเหล่านี้จะช่วยเริ่มต้นสร้างเศรษฐกิจของเราขึ้นมาใหม่และให้เรามีโอกาสในการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนแบบตัวต่อตัวมากขึ้น

ขั้นตอนที่สองจะเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมด้วยการให้มีการรวมกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นและมีธุรกิจเปิดใหม่อีกครั้งมากขึ้น

ในขณะที่ธุรกิจดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าตนเองมีความ COVIDSafe

เราทุกคนควรรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถทำได้ในสองสามเดือนที่ผ่านมา

บางสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงจะยังคงถูกจำกัดต่อไป

ขั้นตอนที่สามจะเริ่มใช้วิธี COVIDSafe ในระยะยาวในการใช้ชีวิตและการทำงาน นี่จะเป็น 'ภาวะปกติใหม่'

ของเราในขณะที่ไวรัสยังคงเป็นภัยคุกคามอยู่ ข้อจำกัดจะลดลง การรวมตัวกันของผู้คนมากถึง 100 คน

การเดินทางระหว่างรัฐ การเติบโตของการเล่นกีฬาในชุมชนและความเป็นไปได้ในการเดินทางไปนิวซีแลนด์

จะมีความเป็นไปได้ด้วยแนวทางปฏิบัติ COVIDSafe ที่เป็นสากล ข้อจำกัดบางประการในเรื่องต่าง ๆ เช่น

การเดินทางระหว่างประเทศและการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่อาจยังคงมีอยู่ต่อไป

คณะรัฐมนตรีแห่งชาติจะทบทวนความคืบหน้าของเราเป็นประจำเพื่อให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัย

ออสเตรเลียควรคาดหวังว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยหรือการระบาดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการผ่อนคลายข้อจำกัด แผนที่ว่านี้ไม่ใช่เพื่อการกลับไปใช้ชีวิตของเราเสมือนก่อน COVID-19 แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่แบบ COVIDSafe

หากทุกคนทำหน้าที่ของตนเอง เราจะสร้างออสเตรเลียที่ COVIDSafe ซึ่งจะให้การปกป้องทั้งชีวิตและวิถีชีวิตของเรา